
Umsögn um frumvarp til laga um um breytingu á lögum um endurnot opinberra upplýsinga, nr. 
45/2018 (mjög verðmæt gagnasett, EES-reglur o.fl.).

1. Eðlilegt væri að Alþingi íhugaði að koma á e.k. skilaskyldu á gögn, Í stíl til skilaskyldu á 
prentuðu efni til Landsbókasafns, og að til þess hæfum aðila væri falið að taka við gögnum frá 
stofnunum og dreifa þeim. Í því gæti falist aðhald fyrir stofnanir og eins gæti falist hagræði í 
því að sérhæfður aðili vistaði og dreifði gögnum. Ég tek ekki afstöðu til þess hvort hugmynd 
af þessu tagi þurfi að vera í lögum, eða hvort heimild til handa ráðherra gæti dugað.

2. Rétt væri að hafa ekki heimild til gjaldtöku vegna afgreiðslu gagna. Allmörg dæmi eru um að 
afgreiðslugjald hafi verið misnotað til að tefja eða hindra afhendingu gagna. Í því sambandi 
verður að hafa í huga að ótal leiðir eru til að reikna kostnað við afgreiðslu og fyrirkomulag af 
þessu tagi hvetur stofnanir til að dreifa gögnum með kostnaðarsömum hætti, frekar en t.d. 
með sjálfsafgreiðslu.
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